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ส าเนารายงานการประชุม 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ประจ าเดือนมีนาคม  พ.ศ.2561 

วันที่   8   เดือนมีนาคม   2561 

 ณ    ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น.   ปิดประชุมเวลา   11.50   น. 

ผู้เข้าประชุม 

1.  นายธนกร   อุดมพันธุ์  รองนายกเทศมนตรี 

2.  นายสุชาติ   สุวรรณปรีชา  รองนายกเทศมนตรี 

3.  นายสักการ   ณิยกูล   ปลัดเทศบาล 

4.  นายสมควร   กันธาอินต๊ะ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

5.  สอ.วันชัย   สังข์สุทธิ ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

6.  นางรพีพรรณ  สุริยานรากร  รองประธานสภาเทศบาล 

7.  นายวิรัตน์   วิริยาสกุล  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

8.  นางพิมพาภรณ์  ฟองศรี   เจ้าพนักงานธุรการ 

9. นายพีราวัชร   เขียววาท  วิศวกรโยธา 

10.นางสาววรินทร  มูลยศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

11.นางนิตยา   เพ็งแชม่   นักวิชาการคลัง 

12.นางสภุารัตน์  เพชรอินนุรักษ์  นักพัฒนาชุมชน 

13.นางชิณากานต์  เจริญสุข  นักวิชาการศึกษา 

14.นางสาวนภิาพร  บุญทาตุย้  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

15.นางสริิรัตน์   แสงสิงห์  นักวิชาการคลัง 

16.นางล าดวน   ผดุงกิจ   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

17.นายบุญเกิด  ชมภูรัตน์  ประธานสภาเทศบาล   

18.นายนิเวศน์   เนตรค า   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี 

19.นายพงศกร   กันทะส ี  นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

20.นางศิริกานต์  อุนจะน า  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

21.นางอุชญา   นวรัฐ   ครูผู้ดูแลเด็ก 

22.จ.อ.สุวัธชัย   กลอบค า  นายช่างไฟฟ้า 

23.นางสาวอรทัย  โฮตา   เจ้าพนักงานธุรการ 

24.นายวุฒกิร   วิกรมโยธิน  นักทรัพยากรบุคคล 
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       เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแลว้   นายธนกร   อุดมพันธุ์  รองนายกเทศมนตรี

ต าบลสันป่าตอง ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมตาม

ระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   1. ขอแนะน าปลัดเทศบาล  นายสักการ  ณิยกูล  ปลัดเทศบาลต าบล

สันป่าตอง   ซึ่งโอน (ย้าย) มาจากเทศบาลต าบลทุ่งต้อม   ผู้บริหารจึงจะจัด

งานเลี้ยงรับพร้อมกับพนักงานใหม่รวม 4 ท่าน   ในวันที่ 14 มีนาคม 2561   

ขอเชิญพนักงานเทศบาลร่วมงานเลี้ยงรับปลัดเทศบาล  และร่วมกิจกรรมเตะ

บอลสานสัมพันธ์    ณ  สนามฟุตบอลสันป่าตองอารีน่า   เวลา   17.00 น.  

เป็นต้นไป 

   2. ร่างผังเมืองรวมสันป่าตอง   ขณะนี้ใกล้แล้วเสร็จแล้ว วันที่  28  

กุมภาพันธ์  2561  ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ข้อมูลว่าอยู่ใน

ขั้นตอนจัดส่งเอกสารเข้ากรมฯ เป็นขั้นตอนสุดท้าย   ระยะเวลาด าเนินการ

ประมาณ   15  วัน   จึงจะประกาศใช้  ส าหรับระยะแนวเขต  ระยะร่นจาก

การใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณถนน 1013  แนวระยะร่น  6  เมตร  ออกไป 

เพราะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวถนนจะต้องได้รับผลกระทบจากแนว

ระยะร่น  จะมอบกองช่างติดตามประสานงานต่อไป  ได้หารือกับงานนิติการ

แล้วเห็นว่าควรด าเนินการจัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ด้านกฎหมายแกป่ระชาชน  2  

เร่ือง  คือ  1. เร่ืองผังเมือง   2.  เร่ืองการก่อสร้างอาคาร    เพราะในพื้นที่

เทศบาลต่อไปอาจมีปัญหาเร่ืองการก่อสร้างอาคารบริเวณแนวถนนสาย 

1013    

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  2.1 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561  ประชุมเมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  2561 

นายธนกร  อุดมพันธุ์  ขอให้ที่ประชุมตรวจส าเนารายงานการประชุม   ประจ าเดือน

กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561  ที่ได้แจกให้ทุกท่านไปแล้วนั้น ท่านใดมีข้อแก้ไข  

เปลี่ยนแปลง  ขอเรียนเชิญ 

ที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันแล้วรับรองรายงานการประชุมประจ าเดือน

กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561  ประชุมเมื่อวันที่    8  กุมภาพันธ์  2561 
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

  3.1 แผนตัดต้นไมใ้นพืน้ที่เทศบาลต าบลสันป่าตอง 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ปัญหาแผนการตัดต้นไม้ของเทศบาล   ได้วางแผนตัดต้นไม้ในช่วง

เดือนกุมภาพันธ์–เดือนมีนาคม 2561  และจะตัดต้นไม้ในเดือนเมษายน 

2561  ซึ่งช่วงเดอืนเมษายนจะมีแรงงานขุดลอกล าเหมืองของกองช่างมาร่วม

ปฏิบัตงิานดว้ยจงึจะได้มแีรงงานมาเพ่ิมและช่วยเร่ืองตัดต้นไม้  แต่ปัญหาที่พบ

คือที่ทิ้งเศษกิ่งไม้ใบไม้ที่ตัดลงมา   เดิมทีจะน าไปทิ้งบริเวณที่ดิน  19  ไร่ของ

เทศบาล  แตป่ัจจุบันได้กอ่สร้างสนามกีฬาไปแลว้จึงไมม่ีที่ทิง้ขยะ 

จ.อ.สุวัธชัย  กลอบค า   ได้หารือกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้ว ได้ข้อสรุปว่าให้ชุมชน

จัดหาแหลง่ทิ้งเศษกิ่งไม้ใบไม้ของชุมชนไว้  เมื่อไปตัดต้นไม้แล้วก็จะได้น าไปทิ้ง

ในที่ที่ชุมชนจัดหาไว้ให้ 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ปัญหาอีกประการหน่ึงคือขณะนี้อยู่ในช่วงห้ามเผา  หากน ามาท าปุ๋ย

จะดหีรือไม ่  ในเร่ืองดังกล่าวจะหารือกับนายกเทศมนตรีอีกคร้ังหน่ึง  และขอ

ฝากที่ประชุมช่วยสอดส่องหาที่ทิง้ขยะดว้ย  เพราะจะมีบุคคลรับจ้างก าจัดขยะ   

เคยเห็นประกาศบรเิวณต าบลน้ าแพร่  รับจ้างทิง้เศษใบไม้ เศษหญ้า  รับก าจัด

ทิ้งในราคาล าละ  200.-บาท   หากท่านใดพบเห็นประกาศลักษณะดังกล่าว

โปรดแจ้งที่ประชุมทราบในคราวประชุมคร้ังถัดไปดว้ย 

จ.อ.สุวัธชัย  กลอบค า   เทศบาลต าบลแม่เหียะ  มีโครงการรับซือ้ขยะจากประชาชน  เทศบาล

ต าบลสันป่าตองน ากิ่งไม้ ใบไม้ไปให้เทศบาลต าบลแม่เหียะดหีรือไม ่ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   กองคลัง  จะนัดประชุมค่าตอบแทนคณะกรรมการก าหนด TOR  

หารือค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ้จัดจ้าง  ไมท่ราบจะสะดวกวัน เวลาใดด ี 

ปลัดเทศบาลจะสะดวกวันไหน   

ปลัดเทศบาล   สามารถก าหนดวันประชุมได้เลย  ไมข่ัดข้อง 

นายธนกร  อุดมพันธุ์    ในวันที่  15  มีนาคม  2561   เวลา  09.30  น.  มอบให้กองคลัง

ออกหนังสือเชิญประชุมดว้ย 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ส านักปลัดเทศบาล 

5.1 สรุปผลมาตรการประหยัดพลังงาน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  

(งานธุรการ) 

นางสาวอรทัย  โฮตา  ค่าไฟฟ้า 

    เดอืนมกราคม  2561 7,508.93  หน่วย เป็นเงิน 38,256.36  บาท 

    เดอืนกุมภาพันธ์ 2561 7,347.43  หน่วย เป็นเงิน 36,794.28 บาท 

    ใช้ไฟฟ้าลดลง     161.50  หน่วย   เป็นเงิน   1,462.08  บาท 

     ค่าเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 

เดอืนธันวาคม  2560 1,319.57  หน่วย เป็นเงิน 36,139.40  บาท 

เดอืนมกราคม  2561 1,343.83  หน่วย เป็นเงิน 38,204.10 บาท 

   ใช้น้ ามันเพ่ิมขึ้น                  24.24  หน่วย เป็นเงิน 2,064.70  บาท 

 

ตรวจสอบข้อมูลแล้วเหตุที่ใช้น้ ามันเพ่ิมขึ้นคือ 

รถบรรทุกน้ า  2548          101.74    หน่วย  เป็นเงิน   2,900  บาท 

นายธนกร  อุดมพันธุ์  สาเหตุที่รถบรรทุกน้ า หมายเลขทะเบียน  2548  ใช้น้ ามันเพ่ิมขึ้น

เพราะเหตุใด 

นายพงศกร  กันทะสี  ในเดอืนที่ผ่านมา   ได้มกีารขอความอนุเคราะห์รถน้ าฉีดล้างวัด  และ

ล้างโรงเรียนในพื้นที่  เน่ืองจากมีการจัดงานบุญ   และมีเหตุเพลิงไหม้หญ้า

บริเวณเขตของเทศบาลต าบลยุหว่า  และมีการประสานขอสนับสนุน

รถดับเพลงิของเทศบาลไปชว่ยระงับเหตุ   

นายธนกร  อุดมพันธุ์  ในการประชุมคราวต่อไปขอทราบรายละเอียดจ านวนงบประมาณที่ใช้ไป  

และงบประมาณคงเหลอื  เพ่ือจะได้บริหารการใช้จา่ยงบประมาณต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 5.2 รายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันป่าตอง 

นายพงศกร  กันทะสี  ส าหรับสถานการณ์ภัยแลง้   หมู่บ้านสิริเชียงใหม่  ประสบปัญหาภัยแล้ง

ปั๊มน้ าเสีย  เทศบาลได้ช่วยเหลือโดยการน าแทงค์น้ าไปต้ัง  จ านวน   5  จุด  

และน้ าไปชว่ยเหลอื  สง่น้ าไปแลว้เมื่อวันที่  19 , 20 , 23 , 24 , 25  และ

วันที่  27 กุมภาพันธ์  2561  วันละ  2 เที่ยว  และปัจจุบันซ่อมแซมไปแล้ว

และงานป้องกันได้ออกไปเก็บแทงค์น้ าเข้ามาเก็บไว้เทศบาลเรียบรอ้ยแล้ว 
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  เมื่อคืนวันที่ 7  มีนาคม  2561 ได้รับแจ้งจากชุมชนบ้านไร่  หมู่ที่  5  

ต าบลทุ่งต้อม   ขอรับการสนับสนุนน้ าจ านวน  2  เที่ยว  เพ่ือแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าให้กับประชาชน  และในเช้าวันนี้ได้ตรวจสอบดูว่าระบบประปา

สามารถสูบน้ าขึ้นมาได้หรือไม่  ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว

ต่อไป  จะขอติดมาตรของการประปาส่วนภูมิภาคเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งใน

พ้ืนที่  ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีร่วมติดต่อประสานงานกับการประปาส่วน

ภูมิภาคต่อไป 

นายธนกร  อุดมพันธุ์  ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันป่าตอง   มีระบบประปาผิวดิน  1 แห่ง  

บริเวณชุมชนบ้านช่างกระดาษ   ได้ก่อสร้างเพ่ือจะผลิตน้ าส่งน้ าให้กับการ

ประปาในพ้ืนที่ เทศบาล  5  แห่ง   แต่ปัญหาคือไม่สามารถจัดส่งได้

ครอบคลุม  ปัจจุบันสง่เพียงบ้านช่างกระดาษและบ้านไร่  ส าหรับบ้านป่าลาน

อยู่ระหว่างวางแผนการด าเนินงาน  ส าหรับประปาชุมชนบ้านไร่มีปัญหา

น้ าประปาไมพ่อใช้  อาจเป็นปัญหาเกี่ยวกับระบบประปา   จึงได้ประสานงาน

กับงานป้องกันให้ช่วยสนับสนุนน้ าให้กับชุมชนบ้านไร่  ในเช้าวันนี้ได้แก้ไข

ปัญหาได้แล้ว   ส าหรับปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้คือระบบประปาบ้าน

ช่างกระดาษ  เดมิทีประปาชา่งกระดาษได้มาขอตอ่ท่อน้ ากับประปาผิวดนิของ

เทศบาลเพ่ือลงถังน้ าใสและส่งให้กับสมาชิกผู้ใช้น้ าประปาช่างกระดาษ  

ปัญหาคือเทศบาลสนับสนุนน้ าให้ประปาน าไปจ าหน่ายให้กับสมาชิกผู้ใช้น้ า  

เดมิทีเทศบาลช าระค่าไฟฟ้าไปก่อนและการประปาน าเงินมาคืนเทศบาล  แต่

เทศบาลไม่สามารถรับเงินได้เพราะไม่มกีองการประปา  แตเ่ทศบาลไดอ้้างมติ 

ครม. เมื่อปี 2560  ให้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  และช าระค่าไฟฟ้า

ให้การประปา  ช่วยมาตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์  2560  มาจนถึงปัจจุบันครบ

หน่ึงปี   เทศบาลช าระค่าไฟฟ้าไปก่อนและประปาช่างกระดาษน าเงินมา

สมทบคืนเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ตอนนี้ได้รับเงินจากการประปาช่าง

กระดาษ 15,000.-บาท  แตย่อดค่าไฟฟ้าที่เทศบาลช าระไปก่อนน้ันเป็นเงิน  

46,255.55  บาท   คงค้างอยู่จ านวน   31,255.33  บาท  จึงขอฝาก  

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร  รองประธานสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง   

ประสานงานกับการประปาช่างกระดาษเพ่ือน าส่งเงินที่เทศบาลช าระไปก่อน

ดว้ย  เน่ืองจาก เกรงจะมีปัญหาในอนาคตเพราะเทศบาลจะต้องส่งน้ าให้  2 

แห่ง  คือ ประปาช่างกระดาษ  และประปาบ้านไร่  อนาคตต้องส่งน้ าไป

ช่วยเหลอืประปาป่าลาน 
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นางรพีพรรณ  สุริยานรากร ส า ห ร ับ ก า ร ป ร ะ ป า ช ่า ง ก ร ะ ด า ษ นั ้น ไ ด ้ห า ร ือ ก ับ ค ณ ะ

กรรมการบริหารกิจการประปาช่างกระดาษแล้ว   โดยคณะกรรมการแจ้ง

ว่าเทศบาลเคยแจ้งไว้ว่าจะเป็นผู้ช าระค่าไฟฟ้าเอง  ถ้าบ้านช่างกระดาษ

สามารถบริหารกิจการประปาได้เองจะบริจาคเงินมาสนับสนุนเทศบาล      

ในวันน้ีจึงขอสอบถามที่ประชุมว่างบประมาณจ านวนสี่หมื่นกว่าบาทการ

ประปาช่างกระดาษจะต้องด าเนินการช าระให้เทศบาลทั้งจ านวนใช่หรือไม่  

สืบเน่ืองจากการประชุมการประปาคร้ังที่แล้วเทศบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายส่วนนี้  แต่ในวันนี้แจ้งว่าการประปาจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายทั้งจ านวนใช่หรือไม่  ประชุมประชาคมไทยย่ังยืนที่ผ่านมาที่ประชุม

แจ้งปัญหาล าดับแรก  คือ จัดหาแหล่งน้ าและขุดเจาะบ่อบาดาล  ส าหรับค่า

ไฟฟ้าการประปาชา่งกระดาษก็ไดน้ าเงินจ านวน  15,000.-บาท    

นายธนกร  อุดมพันธุ์  อาจเป็นการเข้าใจผิดกันหรือไม่   ค่าใช้จ่ายที่เทศบาลรับผิดชอบคือ

ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม  2559 – เดือนมกราคม  2560   และเดือน

กุมภาพันธ์  2560 จนถึงปัจจุบันให้เทศบาลช าระค่าใช้จา่ยไปก่อน  แล้วการ

ประปาชา่งกระดาษจะน าส่งเงินมาสมทบให้กับเทศบาล  ที่ผ่านมาเทศบาลให้

การช่วยเหลือระบบประปาช่างกระดาษเพียงแห่งเดียว  ไม่ได้ช่วยเหลือการ

ประปาที่อื่นเลย  ประปาช่างกระดาษเก็บค่าน้ าหน่วยละ  10.-บาท  โดยที่

เทศบาลเป็นผู้ช าระค่าไฟฟ้าให้  และการประปาน าน้ าไปจ าหน่ายให้สมาชิก

และได้เงินจากการน าน้ าของเทศบาลไปขาย 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร หากเป็นอยา่งที่รองนายกเทศมนตรีแจ้งให้ทราบข้างต้นน้ัน   ขอให้รอง

นายกเทศมนตรีเป็นผู้แจ้งรายละเอียดกับคณะกรรมการเอง  เพราะจะได้

เข้าใจตรงกัน 

นายธนกร  อุดมพันธุ์  เทศบาลจะนัดประชุมหารือกับคณะกรรมการบรหิารกิจการประปาอีก

ครัง้หน่ึง  เพ่ือจะได้เข้าใจถูกต้องตรงกัน  ส าหรับแผนแนวทางแก้ไขปัญหาได้

ดูแนวทางไว้แล้ว  โดยก าหนดระยะเวลา  6 เดือน  เบื้องต้นกรรมการจัดส่ง

สถานที่ที่จะท าการเจาะบ่อบาดาล  ดังนี้ 

1. เจาะบ่อบาดาลหน้าวัดบริเวณข้างบ้านนางขันค า  ท้าวเขื่อน  

ตรวจสอบดูแล้วเป็นที่สาธารณะจริง  แต่อยู่ติดถนน  สภาพพื้นที่

คาดว่าไม่สามารถขุดเจาะได้ 

2. เจาะบ่อบาดาลบรเิวณที่ดินวัด  ซึ่งเทศบาลไม่สามารถด าเนินการ

ได้อยูแ่ล้ว 
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3. เจาะบ่อบาดาลบริเวณหลังบ้านนายกเทศมนตรี  คาดว่าไม่

สามารถท าได้ 

เทศบาลพิจารณาแล้ว  อาจต้องจัดซื้อที่ดินเพ่ือเจาะบ่อบาดาลต่อไป

และในอนาคตหากคณะกรรมการบริหารไม่สามารถกิจการประปาได ้ 

เทศบาลจะต้องบริหารกิจการประปาเอง 

นางรพีพรรณ  สุริยานรากร เทศบาลจะจ าหน่ายน้ าให้กับประชาชนจะผิดระเบียบหรือไม่  และขอ

สอบถามว่าชุมชนหลังอ าเภอ  บรหิารกิจการประปาแบบไหน 

นายธนกร  อุดมพันธุ์  ปัจจุบันเทศบาลต าบลสันป่าตอง  จัดซื้อน้ ากับชุมชนหลังอ าเภอเพ่ือ

น ามาผลติน้ าด่ืมให้กับประชาชนในพืน้ที่เทศบาลทั้ง  10  ชุมชน 

นายสมควร กันธาอินต๊ะ  ประปาชุมชนหลังอ าเภอ  จ าหน่ายน้ าให้กับเทศบาลเพ่ือเทศบาลน าน้ า

มาผลิตน้ าด่ืมสะอาดและแจกให้กับประชาชนในพืน้ที่ 

นายพงศกร  กันทะสี  หากเทศบาลจะต่อประปากับประปาส่วนภูมิภาคต่อจากหัวแดงอยู่

ตามชุมชนต้องบอกพิกัดให้กับ   จะค่าธรรมเนียมก็คิดจริงตามมาตราวัด  

ประมาณหมื่นกว่าบาท ขนาดท่อส่ง  2  นิ้ว  งานป้องกันจะหาข้อมูลและ

จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 กองคลัง 

 5.3 สร ุป ร าย ร ับ  – ร ายจ ่า ย งบประมาณรายจ ่า ยประจ า ปี

งบประมาณ  2561  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์ 2561 (งานการเงิน

และบัญชี) 

นางนิตยา  เพ็งแชม่  รายรับตามงบประมาณ   29,094,354.67 บาท 

  รายจ่ายตามงบประมาณ 17,296,891.27 บาท 

  รับจรงิสูงกว่าจ่ายจริง  11,797,463.40 บาท 

  รายรับถึงวันที่  8  มีนาคม  2561   29,407,016.83  บาท 

เงินอุดหนุนที่ไดรั้บจัดสรร  2  งวด  เป็นเงิน 15,456,719.00 บาท 

นายธนกร  อุดมพันธุ์  ขณะนี้เข้าสู่ไตรมาส  3  ต้องบริหารงบประมาณอย่างรอบคอบต่อไป  

และขอแจ้งรายละเอียดค้างจา่ย  ปีงบประมาณ  2560  (ยังไมไ่ด้เบิกจา่ย) 

1. จัดหาจุดรวบรวมขยะอันตราย จ านวน 15 ชุด (กองสาธารณสุขฯ) 

อยู่ระหว่างการท าขอบเขตงาน งบประมาณ  69,000.-บาท 

 2. จัดซื้อเคร่ืองกรองน้ า RO จ านวน  1 เคร่ือง  (กองสาธารณสุขฯ) 

งบประมาณ  160,000.-บาท 
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 3. จัดซือ้เครื่องมิกเซอร์ จ านวน 1 ชุด รอใบเสนอราคา งบประมาณ  

12,900.-บาท 

 4. จัดซื้อโต๊ะขาพับหน้าโฟเมก้า จ านวน 12 ตัว รอเบิกจ่ายเงิน 

งบประมาณ   19,200.-บาท 

 5. จัดซื้อเลื่อยยนต์  จ านวน  2  เคร่ือง  อยู่ระหว่างกระบวนการ

จัดซือ้จัดจ้าง  งบประมาณ   17,600.-บาท 

 6. จัดซือ้เคร่ืองยนต์เบนซิน จ านวน 1 เคร่ือง  งบประมาณ 7,800.-บาท 

 7. จัดซือ้เครื่องสูบน้ า ขนาด 3 นิว้ พร้อมอุปกรณ์  จ านวน 1 เคร่ือง  

งบประมาณ  16,284.-บาท 

 8. จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน  จ านวน  1  คัน   งบประมาณ 

1,000,000.-บาท 

 9. จัดซื้อเคร่ืองท าน้ าเย็น  จ านวน  1  เคร่ือง  รอใบเสนอราคา  

งบประมาณ  4,490.-บาท 

 10.จัดซื้อถังต้มน้ าสแตนเลส  จ านวน  1 เคร่ือง รอใบเสนอราคม  

5,700.-บาท 

 11. ติดต้ังกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมตดิต้ัง  จ านวน  5  จุด  

อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลค า ชี้แจงและขออนุมั ติจั งหวัด  งบประมาณ   

490,000.-บาท 

 12. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่ายฯ ส าหรับติดต้ัง

ภายนอกอาคาร (กองช่าง) งบประมาณ  43,000.-บาท 

 13. จัดซื้อรถน่ังส่วนกลาง  จ านวน  1  คัน  (จะเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง)  

งบประมาณ  784,000.-บาท 

 14. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยเยื้องไปรษณีย์  หมู่ที่  14  

ต าบลยุหว่า   อยู่ระหว่างการตกลงราคา  งบประมาณ  344,000.-บาท 

 15.โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สี่แยกบ้านโกยอน  

หมู่ที่  10  ต าบลยุหว่า  (กองช่าง)  ท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่  2  

มีนาคม  งบประมาณ   466,000.-บาท 

 และรายละเอียดจา่ยขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  อนุมัติ

แล้วแตยั่งไมไ่ด้เบิกจา่ย 

1. โครงการเทคอนกรีตถนน ซอย 1 ข้างโรงครัว  ชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ 

5 ต าบลทุ่งต้อม  งบประมาณ   19,000.-บาท 
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2. โครงการปรับปรุงถนนดนิลูกรัง  ข้างฌาปนสถานป่าลาน  หมู่ที่ 2 

ต าบลทุ่งต้อม  งบประมาณ   48,000.-บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. มะจ าโรง ซอย 1/1 หน้าบ้านนาย

ประสงค์  เลียวหิ รัญ หมู่ที่   14 ต าบลยุหว่า  งบประมาณ   

58,600.-บาท 

4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ซอยบ้านนางเตียมต๋า  สุยะ  

ชุม ชนมะจ า โ ร ง   หมู่ ที่  14  ต า บล ยุห ว่ า  ง บประมาณ  

190,000.-บาท   

ฝากกองช่างให้ด าเนินการเร่งออกแบบประมาณการให้แล้วเสร็จให้

ทันเวลาที่ก าหนดไว้ต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

กองช่าง 

5.4  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ ประจ าปี พ.ศ.2561  

รายงานเดือนกุมภาพันธ์  2561  (งานไฟฟ้าฯ) 

จ.อ.สุวัธชัย  กลอบค า   ในรอบเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2561  ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าสาธารณะ   ในวันที่ 7 และวันที่  21 กุมภาพันธ์  2561 เวลา   

18.00 - 22.00 น.  รายละเอียดดังนี้ 

   วันที่  7  กุมภาพันธ์  2561 

1. ซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณถนนอ้อมอ าเภอ  ซอย  3  จ านวน  1  จุด 

2. ซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณหน้าวัดช่างกระดาษ  จ านวน 1 จุด 

3. ซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณลานสนามกีฬา หน้าวัดสันป่าตอง จ านวน 1 จุด 

วันที่  21  กุมภาพันธ์  2561 

1. ซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณถนนอ้อมอ าเภอ ซอย 5 จ านวน 1 จุด 

2. ซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณชุมชนสันป่าตอง จ านวน  1  จุด 

3. ซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณชุมชนมะจ าโรง จ านวน  1  จุด 

4. ซ่อมแซมไฟฟ้าบริเวณชุมชนป่าลาน  จ านวน 1 จุด 
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นายธนกร  อุดมพันธุ์   ขออธิบายเพิ่มเติมถึงโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่  

เร่ิมเดิมทีกองช่างจะออกไปปฏิบัติหน้าที่เมื่อได้รับค าร้องจากประชาชนและ

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันป่าตองการซ่อมแซมจึงล่าช้า  นายกเทศมนตรี

และผู้อ านวยการกองช่างได้เร่ิมด าเนินการจัดท าโครงการซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะโดยเร่ิมด าเนินการในคืนวันพุธแรกและพุธที่สามของทุกเดือน       

เมื่อเร่ิมโครงการแล้วเห็นว่าค าร้องจากประชาชนก็ลดลง 

   แต่จะมีค าร้องเร่ืองร้านขายอาหารส่งเสียงดังรบกวนประชาชน  เช่น  

ร้านบักบาร์  ร้านลิ้นชา  การแก้ไขปัญหาต่อไปจะเชิญผู้ใหญ่บ้าน  ประธาน

ชุมชนมาหารือร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป 

จอ.สุวัธชัย  กลอบค า   ขออนุญาตน าเรียนเพ่ิมเตมิถึงระบบประปาผิวดิน  ปัจจุบันมีบ่อเก็บน้ า

จ านวน  2  บ่อ  ทุกวันนี้ได้สูบน้ าขึ้นไปผลิตน้ าประปา   เกิดปัญหาคือน้ าจาก

บ่อใหญ่ไม่สามารถไหลลงสู่บ่อเล็กได้  ขอความอนุเคราะห์จากทีมประดาน้ า

ของ นายจิรพันธ์  สุอินไหว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง  ได้ด าลงดู

คาดว่าท่อฝั่งที่สูบขึ้นอาจหัก  ลักษณะน้ าฝั่งที่สูบขึ้นจะด าเพราะน้ าไม่ไหลเวียน   

ได้หารือกับนายกเทศมนตรี  และหัวหน้างานป้องกันฯ  เบือ้งต้นนายกเทศมนตรี

ให้สูบน้ าจากบ่อเล็กขึ้นมาบ่อใหญ่ และทะลวงบ่อใหญ่  จะด าเนินการในวัน

จันทรท์ี่จะถึงน้ี  จะใช้สูบใหญสู่บน้ าขึ้น 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ท่อขนาด  60  เซนติเมตร  ท่ออาจหักได้ 

จอ.สุวัธชัย  กลอบค า   จะสูบบ่อที่ตื้นก่อน ถ้าท่อหักฝั่งที่ตื้นจะมองเห็นท่อและจะเคลียร์ปาก

ท่อและทะลวงโดยใช้รถดับเพลงิทะลวง 

นายพงศกร  กันทะสี   หากจะให้รถดับเพลงิของเทศบาล  ความลกึที่สูบน้ า  6  เมตร  ท่อสูบ

รถดับเพลิงประมาณ  3  เมตร  3  ท่อน  รวมท่อส่งและท่อสูบ  จะลงไม่ถึง

เพราะกะโหลกจะลอยและไม่สามารถสูบน้ าได้  เพราะเคร่ืองต้ังอยู่บนถนนซึ่งมี

ความสูง  ระดับน้ าลึกลงไป 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   สอบถามความลกึของบ่อน้ า    

นายสน่ัน หลวงมณีวรรณ์ ความลกึประมาณ  10  เมตร 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ให้กองช่างได้อธิบายถึงขั้นตอนและปัญหาในการด าเนินการให้

นายกเทศมนตรีทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

จอ.สุวัธชัย  กลอบค า   นายกเทศมนตรีได้สอบถามว่าจะต้องด าเนินการเช่นไร  และได้แจ้งไป

ว่าจะตอ้งท าการสูบน้ าทิง้ซึ่งจะต้องด าเนินการก่อนที่ชลประทานจะปล่อยน้ ามา

และต้องสูบทั้งสองบ่อเพ่ือตรวจสอบ  และใช้ไม้หย่ังดู  
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นายธนกร  อุดมพันธุ์   สอบถามความยาวของท่อ   

นายสน่ัน หลวงมณีวรรณ์ ความยาวประมาณ   5  เมตร    

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ความยาวประมาณน้ันจะหักได้หรือไม่  และมอบหมายกองช่าง

ด าเนนิการ  และรายงานให้ทราบดว้ย 

    ขอสอบถามกองช่างเร่ืองถนนบริเวณหน้าวัดสันคะยอม  ขอสอบถาม

ว่าถนนสายดังกล่าวยังไมไ่ด้โอนเป็นถนนสาธารณะใช่หรอืไม ่

นายสน่ัน  หลวงมณีวรรณ์ ที่ดินบริเวณดังกล่าวยังไม่ได้โอนแต่อย่างใด  แต่ต้องตรวจสอบกับ

ส านักงานที่ดนิเพ่ือความชัดเจนอีกคร้ังหน่ึง 

ที่ประชุม   รับทราบ 

   กองการศึกษา 

  5.5  โครงการที่จะด าเนนิการในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนเมษายน 2561 

นางชินากานต์  เจริญสุข  1. โครงการเปิดบ้านวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต าบล

สันป่าตอง   โดยก าหนดจัดในวันที่  28  มีนาคม  2560  อยู่ในระหว่าง

ด าเนนิการ  และจะประชุมหารือเพ่ือด าเนนิโครงการต่อไป 

   2. งานพัฒนาเด็กและเยาวชน 

   3. งานภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นกิจกรรมย่อย 

   รอให้เด็กนักเรยีนปิดภาคเรียนและจะด าเนินการประชุมหารือโครงการ

ต่อไป 

   ขอหารือที่ประชุมในวันนี้คือประเพณีด าหัวผู้สูงอายุ ว่าเห็นสมควรจะ

จัดในวันใด   ส าหรับปัญหาอุปสรรคคือหากจัดตรงกับประเพณีจะไม่มี

ประชาชนมารว่มงาน 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ส าหรับประเพณีด าหัวผู้สูงอายุ   เทศบาลต าบลสันป่าตอง  หารือกันแล้ว

เห็นสมควรจัดประเพณีด าหัวผู้สูงอายุ  ในวันศุกร์ที่  20  เมษายน  2561  

ส าหรับสถานที่จัดงานใช้สถานที่เดิมคือด้านหน้าอาคารกองคลัง  เทศบาล

ต าบลสันป่าตอง 

   และขอฝากงานกองการศึกษา  ในวันที่  14  มีนาคม  2564  เวลา  

17.00  น.   งานเลี้ยงรับปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาล  มีแข่งขันกีฬา

ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์  ให้เตรียมสถานที่ด้วย 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  5.6 การตรวจสุขภาพ    

นายสุพล  กันทาสม   ขอแจ้งแผนการตรวจสุขภาพประจ าปี พ.ศ.2561   ซึ่งได้ก าหนดไว้  

2  วัน  คือวันที่  14  มีนาคม  2561  และวันที่  21  มีนาคม  2561       

ณ  โรงพยาบาลสันป่าตอง   ส าหรับท่านที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพในวัน

ดังกล่าว  ท่านที่อายุเกิน 35 ปี ขอให้งดน้ าและอาหาร หลังเวลา  20.00 น.  

ที่ประชุม   รับทราบ 

  5.7  การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจ าปี พ.ศ.2561 

นายสุพล  กันทาสม   โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจ าปี พ.ศ.2561  

เทศบาลไดท้ าการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปีไม่เคยเว้น มาจนถึงปีน้ี  

กรมปศุสัตว์ กรมอนามัย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ท าบันทึก

ข้อตกลง โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย  มีงบประมาณอุดหนุนระบุ

วัตถุประสงค์ให้ท้องถิ่น  ซึ่งงบประมาณที่ไดรั้บจัดสรรมาไม่เพียงพอ  เพราะได้

ส ารวจจ านวนสุนัขและแมวในพื้นที่   จ านวน  1,400  ตัว  ได้งบประมาณ

เฉพาะสัตว์เลี้ยงประเภทสุนัขเท่าน้ัน  แมวไม่ได้รับการจัดสรรแต่อย่างใด   

จ านวนสุนัขที่เทศบาลรายงานข้อมูลไปได้รับการจัดสรรงบประมาณมาเพียง

ร้อยละ  50  เท่า น้ัน   แต่เทศบาลได้ต้ังงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายไว้แล้วเพียงพอกับจ านวนสุนัขและแมวในพืน้ที่  ปีที่ผ่านมา

ได้รณรงค์ประมาณปลายเดือนเมษายน  ในปีนี้หากได้รับการจัดซื้อวัคซีนทัน

และสามารถด าเนินการได้ประมาณต้นเดือนเมษายน หรือปลายเดือนมีนาคม  

แต่ก าหนดไว้จะท าโครงการประมาณต้นเดือนเมษายนเพราะจะมีนักเรียน/

นักศึกษามาท างานในช่วงปิดภาคเรียน  จะได้มาช่วยในการลงทะเบียนสัตว์ที่มา

ฉีดวัคซีนและบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมของกรมปศุสัตว์  ขณะนี้ได้ให้ อสม. 

ในพ้ืนที่ท าการส ารวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่   คาดว่าจะ

ด าเนนิการแล้วเสร็จภายในอาทิตย์น้ี  เพ่ือประกอบการจัดซือ้วัคซีนต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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  5.8  การสมัครเข้ารับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

นายสุพล  กันทะสม   เมื่อเดือนที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมการประเมินเมือง

สิ่งแวดล้อมย่ังยืนประจ าปี พ.ศ.2561  ได้น าเสนอที่ประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 

ในบันทึกการประชุมโดยได้สอบถามที่ประชุมว่าจะด าเนินการจัดส่งเพ่ือเข้ารับ

การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืนหรือไม่  นายกเทศมนตรีได้สั่งการว่าให้รอ

ปลัดเทศบาลโอน (ย้าย) มาก่อน  ประกอบกับสัปดาห์ที่ผ่านมามีหนังสือเชิญ

ชวนของกรมสง่เสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  หนังสืออ าเภอแจ้งมาว่ากรมสง่เสริม

คุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าร่วมประเมิน

เมืองสิ่งแวดล้อมย่ังยืน ประจ าปี พ.ศ.2561  ซึ่งการประเมินดังกล่าวจะต้อง

จัดส่งผลงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่  30  เมษายน  2561   โดยการประเมิน

มีอยู ่ 4  ดา้น  คือ   

1. ด้านเมืองอยู่ดี  เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม  การจัด

โครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอส าหรับคนทุกกลุ่ม  มีความมั่นคงด้านที่

อยู่อาศัยปลอดภัยและเศรษฐกิจ  มี  7  ตัวชวีัด 

2. ดา้นคนมสีุข  คนมสีุขภาพด ี ได้รับการศึกษา  สวัสดิการและที่พัก

เหมาะสมเท่าเทียม  ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเอื้ออาทร  มี

กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม  ด ารงประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  มี  9  ตัวชี้วัด 

3. ด้านสิ่งแวดล้อมย่ังยืน  ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์  มี

พ้ืนที่สีเขียวเพียงพอ  ภูมิทัศน์สวยงาม ของเสีย มลพิษถูกก าจัด

อย่างเหมาะสม  ประชาชนมีวิถีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี  9  

ตัวชี้วัด 

4. ด้านเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี  ประเมิน

จากผลการประเมิน LPA คือมีวิสัยทัศน์และแผนงานชัดเจน  

บุคลากรมีความรอบรู้และเช่ียวชาญ ระบบการท างานได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเน่ืองพร้อมกับการบรหิารจัดการที่ดี  มีวัฒนธรรม

การพัฒนาเมือง  มี  11  ตัวชี้วัด 

ซึ่งข้อมูลที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้างต้นสามารถเข้าดูได้ที่เวปไซต์

ของกรมควบคุมมลพิษ  ทุกกองงานจะต้องรว่มกันด าเนินการ เพราะเกี่ยวข้อง

กันทุกงาน 

 

 



14 
 

 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ส าหรับการเข้ารับการประเมินต่าง ๆ น้ันถือเป็นการพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรด้วย  และเร่ืองการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมน้ันนายกเทศมนตรี

มอบหมายให้ปลัดเทศบาลเรียบรอ้ยแล้ว 

ปลัดเทศบาล   ได้รับแจ้งจากนายกเทศมนตรีว่าในวันนี้ต้องเข้าร่วมประชุมแผนที่

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  สรุปว่าการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม

ย่ังยืนน้ันให้จัดส่งเอกสารไปกอ่น  แตไ่มไ่ด้หวังว่าจะต้องได้รับรางวัล  แต่ก็เป็น

ตัวช้ีวัดในการท างานขององค์กรและเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน

องค์กรดว้ย  แตพ่นักงานอาจเหน่ือยที่ต้องจัดเตรียมเอกสาร 

   ขออนุญาตแนะน าตัวต่อที่ประชุมอีกคร้ังหน่ึง  นายสักการ  ณิยกูล  

ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลสันป่าตอง หลาย ๆ เร่ืองที่ได้ฟังการประชุม

ประจ าเดือนในวันนี้  เห็นด้วยในหลาย ๆ เร่ืองที่รับฟัง  เช่น  แผนการซ่อม

ไฟฟ้าสาธารณะ  ซึ่งเป็นการบรกิารประชาชนในพืน้ที่ให้ได้รับความสะดวกและ

บรกิารอย่างรวดเร็ว  ส าหรับเร่ืองการปอ้งกันโรคพษิสุนัขบ้ายังมีหนังสือแจ้งให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้  แต่โดยหลักการจะต้องท า

การฉีดวัคซีนให้หมดทุกตัวจึงจะสามารถควบคุมโรคได้   

   นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  ฝากเร่ืองเมืองสีเขียว  ซึ่งขอมอบให้  

นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  นักทรัพยากรบุคคล  ด าเนนิการต่อไปดว้ย 

อีกเรื่องคือ ขยะอันตราย  องค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง  จะท า

บันทึกข้อตกลง (MOU)  และจะหาที่ทิ้งขยะ  และให้เทศบาลส ารวจปริมาณ

ขยะในแตล่ะเดอืนว่ามีปรมิาณขยะต่อเดอืนเท่าไร  

ในวันที่ 18 มีนาคม 2561   เป็นวันท้องถิ่นไทย  ในส่วนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอสันป่าตอง  จะรวมตัวกันจัดงาน และจัด

นิทรรศการผลงานของตนเองไปแสดงบริเวณจัดงาน  ใช้เวลาด าเนินกิจกรรม

ประมาณคร่ึงวัน  และแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลเข้า

ร่วมงานวันท้องถิ่นไทยโดยพร้อมเพรียงกัน 

ในช่วงปิดภาคเรียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีงบประมาณ

ส าหรับโครงการสอนว่ายน้ าให้เด็กอนุบาล  เน่ืองจาก  ในช่วงปิดภาคเรียนมัก

มีเด็กนักเรียนเสียชีวิตจากเหตุจมน้ าตาย  จึงได้ริเร่ิมโครงการดังกล่าว  ใน

พ้ืนที่สันป่าตองมีนักเรียนโรงเรียนวัดช่างกระดาษ  และโรงเรียนสันป่าตอง

สุวรรณราษฏร์  รายละเอียดโครงการยังไม่แน่ชัด  แต่สถานที่ด าเนินโครงการ
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ใช้สระว่ายน้ าของโรงเรียนทุ่งฟ้าบด เทศบาลต าบลบ้านกลาง   ส าหรับ

รายละเอียดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบตอ่ไป 

โอน (ย้าย) มาเทศบาลต าบลสันป่าตอง  วันน้ีท างานได้  4 วันแลว้  ใน

สว่นตัวพยายามศึกษางานของที่น่ีและต้องขอช่ืนชมระบบงานเพราะท างานได้ด ี 

ยังไม่พบเจอข้อผิดพลาด    เช่น  แผนการด าเนินงานต่าง ๆ  และแผนการใช้

จ่ายเงิน  เห็นว่ากองคลังชีแ้จงรายละเอียดแยกเป็นเดอืนออกมา  เพ่ือจะได้วาง

แผนการใช้จ่ายเงินต่อไป  การประหยัดพลังงาน  ถือเป็นเร่ืองส าคัญ  เพราะ

ต้องบริหารงบประมาณให้เพียงพอทั้งปีและหากสามารถลดปริมาณการใช้

พลังงานได้ถอืเป็นเรื่องที่ดมีาก 

นายธนกร  อุดมพันธุ์  ขอแจ้งเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับงบประมาณค้างจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ซึ่งเห็นว่าค้างจ่ายหลายรายการ  เน่ืองจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560        

มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายค่อนข้างมากจึงได้โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็น

รายการใหม่ส่วนใหญ่จะน ามาจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการ  

และรายการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน  จ านวน  1  คัน  ตอนนี้อยู่ในขั้นตอน

การประชุมหารือเพ่ือด า เนินการต่อไป  มอบให้กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมนัดประชุมปลายเดอืนมีนาคม 2561  ด าเนนิการต่อไป  แต่ปัญหา

การด าเนินการคือ รถฉุกเฉินต้องไปรับผู้ป่วยติดเตียง  ไม่ทราบว่าจะ

ด าเนนิการได้หรอืไม ่

นายพงศกร  กันทะสี   ได้มโีอกาสเข้าร่วมประชุมเร่ืองรถฉุกเฉิน ณ  หอประชุมเทศบาลต าบล

บ้านกลาง   มีกรณีศึกษาเร่ืองการใช้รถฉุกเฉินเพ่ือไปพบแพทย์ตามใบนัด      

ซึ่งโดย สตง. ท้วงติงว่าผิดวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ  และในที่ประชุมแจ้งว่า  

ให้งดรับผู้ป่วยตามนัด ผู้ป่วยที่ต้องไปพบแพทยเ์ป็นประจ า  เช่น  โรคเบาหวาน 

โรคความดันโลหิตสูง  แต่กรณีผู้ป่วยติดเตียงที่จะต้องใช้รถฉุกเฉินเพ่ือพบ

แพทย์ก็จะเป็นกรณีที่อนุโลมได้  แต่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นผู้อนุญาตให้ไปได้  จึงก าหนดแบบค าร้องใช้ในเขตอ าเภอสันป่าตอง        

รับเฉพาะเหตุฉุกเฉิน  อุบัตเิหตุ  และผู้ป่วยติดเตียงต้องมาขอใช้บริการลว่งหน้า  

และต้องยอมรับกรณีหากเกิดเหตุขึน้มาหน่วยงานไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

นายธนกร  อุดมพันธุ์   แจ้ง เ ร่ืองการ รักษาการแทนผู้อ านวยการกองช่าง  ต่อไปให้

ปลัดเทศบาลรักษาการแทนในต าแหน่งดังกล่าวตอ่ไป    

นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน   ขอแจ้งเร่ืองการจัดท าบันทึกข้อตกลง  ขณะนี้ ใกล้สู่ช่วงประเมินผล

การปฏิบัตงิานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดอืน  จึงขอให้แต่ละกอง/งาน ได้ท าตามบันทึก

ข้อตกลงที่ด าเนินการไว้  ขอเร่งรัดให้ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงโดย

เร่งด่วนต่อไป  ช่วงปีแรกท าไว้ 76 โครงการ  เป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ  80 %  

ของ  76  โครงการ   โดยจะต้องด าเนินการ  61  โครงการ 

   ส านักปลัดเทศบาล 27  โครงการ  เป้าหมาย  22  โครงการ 

   กองคลัง  1  โครงการ  เน่ืองจากมีโครงการน้อย  จึงต้องมีการ

ผลักดันการเบิกจา่ยไมน้่อยกว่า  30 % 

   กองช่าง  23  โครงการ  เป้าหมาย  18  โครงการ 

   กองการศึกษา  16  โครงการ  เป้าหมาย   13  โครงการ 

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9 โครงการ เป้าหมาย 7  โครงการ 

   ขออธิบายในส่วนงานของส านักปลัดเทศบาล  ได้ด าเนินการไปแล้ว  

18  โครงการ  ค้าง  9  โครงการ  แต่มีบางโครงการที่อ าเภอได้ยกเลิกการ

ด าเนินการไปแล้ว  เช่น  การด าเนินการเก็บข้อมูล จปฐ.  หรือโครงการศูนย์

ปฏิบัติการยาเสพติด   จะไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย   คิดเป็น  66 %  ขอให้

ด าเนนิการให้แล้วเสร็จตาม MOU ที่ก าหนดไว้ต่อไป 

   ขอสอบถามกองคลังว่าปัจจุบันยอดการเบิกจา่ยเป็นเชน่ไร 

นางนิตยา  เพ็งแชม่   ขณะน้ียอดการเบิกจ่ายของกองคลังอยู่ที่  30.81 % รายจ่ายจริง  

17,534,456.31 บาท  ข้อมูล  ณ  วันที่  7 มีนาคม  2561 

นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน   กองการศึกษาไม่ทราบว่าขณะนีไ้ด้ด าเนินการไปถงึไหน อย่างไร 

นางชินากานต์  เจริญสุข  1. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  จะด าเนนิการในช่วงปิดภาคเรียน 

   2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ   ด าเนนิการเรียบรอ้ยแล้ว 

   3. โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ  ด าเนนิการแล้ว 

   4. โครงการสง่เสริมศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น  จัดไปบางสว่นแลว้เหลือ

อีก  1  กิจกรรม 
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   5. โครงการพัฒนาวงดุริยางค์  เป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสันป่าตอง

สุวรรณราษฎร์วิทยาการ  ด าเนนิการเรียบรอ้ยแล้ว 

   6. โครงการเยาวชนต้นกล้า  รักษ์วัฒนธรรม  งบประมาณไม่ได้อยู่ใน

กองการศึกษา  ไมท่ราบว่าอยูใ่นกองงานใด 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ขอให้แต่ละกองงานได้ตรวจสอบโครงการที่ได้ท าบันทึกข้อตกลงไว้  

และให้ด าเนนิการตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวต่อไป  เพราะมีส่วนเกี่ยวข้องใน

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนต่อไป   

โครงการก่อสร้างถนน OVER LAY เน่ืองจากมีความหนา  5  

เซนติเมตร  ขอให้กองช่างไดต้รวจสอบดว้ยเพราะมีระดับต่างกันพอสมสมควร

เกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้เสน้ทางได้ 

 ฝากเร่ืองฝั่งทางทิศใต้เป็นรางระบายน้ าตลอดสาย หากเทศบาล

ด าเนนิการก่อสร้างถนนหนา  5  เซนติเมตร  ขอให้ท าระดับชิดรางระบายน้ า

ได้หรอืไม่  ขอตรวจสอบหน้างานอีกคร้ังหน่ึง 

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า  เห็นข่าวว่าเป็นวัคซีนที่หมดอายุแล้ว

เทศบาลมีการป้องกันกรณีดังกล่าวหรือไมอ่ย่างไร 

นายสุพล  กันทาสม   ส าหรับการจัดซื้อวัคซีนของเทศบาลต าบลสันป่าตอง  จัดซื้อวัคซีนที่

จากผู้ขายที่เช่ือถือ มีการรับรองสินค้าตามมาตรฐาน  มีการตรวจสอบวัน

หมดอายุของวัคซีนดว้ย ส าหรับการระบาดมหีลายองค์ประกอบเกี่ยวข้อง  เช่น 

1. อายุของวัคซีน 

2. การควบคุมอุณหภูมิของวัคซีน ซึ่งจะต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิ  2-4 

องศาเซลเซียส 

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา ขอให้กองสาธารณสุขได้ควบคุมคุณภาพการออกฉีดวัคซีนให้กับสุนัข

ในพ้ืนที่ด้วย  และต้องรักษาอุณหภูมิของวัคซีนให้ได้ตามที่ก าหนดดว้ย 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ขอให้หมอต้อง ซึ่งเป็นปศุสัตว์อ าเภอสันป่าตอง จะบริการช่วยเหลือ

ดา้นการฉีดวัคซีนในพืน้ที่เทศบาลต าบลสันป่าตอง   

นายสุพล  กันทาสม   การออกไปฉีดวัคซีนให้ประชาชนในกรณีที่บริการถึงบ้านน้ัน  จะจัด

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขออกบริการให้ 

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา การออกอาญาบัตรของเทศบาล  ออกไปแล้ว  1  เดือน และไม่

สามารถออกให้ไดแ้ล้ว  ให้ติดต่อกับปศุสัตว์อ าเภอสันป่าตองต่อไป 

นายธนกร  อุดมพันธุ์    เร่ืองการเข้ารับการอบรมของพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

ต่อไปขอให้พิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมในพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม่  และค านึงถึง

ความประหยัดในการเดนิทางไปราชการดว้ย 
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ประธานสภาเทศบาล   ขอฝากเร่ืองการอยู่เวรยามของพนักงานเทศบาล  บางคร้ังเข้ามา

เทศบาลในช่วงเย็น  เห็นว่าไม่มีใครมาอยู่เวรและไม่เปิดไฟอาคารส านักงาน  

ขอให้เจ้าหน้าที่ที่มาอยู่เวรปฏิบัตหิน้าที่ตามที่ไดรั้บแต่งต้ังด้วย  ขอให้แต่ละกอง

งานได้ก าชับเจ้าหน้าที่ที่อยูเ่วรยามดว้ย 

นายสุพล  กันทาสม   ในฐานะที่ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้ตรวจเวรยามรักษาการณ์ในสถานที่

ราชการเทศบาลต าบลสันป่าตอง   คนที่เป็นพนักงานเทศบาลที่ได้รับการ

แตง่ต้ังให้อยูเ่วรยาม  ควรปฏิบัตหิน้าที่อยา่งแข็งขัน   

   ส าหรับการฝึกอบรมน้ันเป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่ง 

เทศบาลก็ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้  และการฝึกอบรมที่จัดในจังหวัด

เชียงใหม่  บางคร้ังก็ไม่ตรงกับที่ ต้องการ   บางคร้ังมีการจัดฝึกอบรมที่

กรุงเทพมหานคร เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรมสิ่งแวดล้อม 

บางหลักสูตรไมไ่ด้จัดที่จังหวัดเชียงใหม่  เช่ือว่าข้าราชการทุกคนมีจิตส านึกถึง

เร่ืองการประหยัดงบประมาณ  และความคุ้มค่า   และยึดถือระเบียบที่ถือ

ปฏิบัตต่ิอไป 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   หากเห็นว่าเป็นการอบรมตามที่ นายสุพล  กันทาสม แจ้งให้ที่ประชุม

ทราบน้ัน  หากมีความต้องการจะเข้ารับการฝึกอบรมก็สามารถขออนุมัติเพ่ือ

เข้ารับการอบรมได้เป็นกรณีต่อไป 

นายกเทศมนตรี   ท่านใดจะเสนอเร่ืองต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไมม่ ี

นายกเทศมนตรี   ขอปิดการประชุม 

เลกิประชุมเวลา    11.50  น. 

 

 (ลงช่ือ)............................................ผู้บันทึกประชุม 

                   (   นางสาวอรทัย  โฮตา    ) 

                เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

 

 (ลงช่ือ)............................................ผู้ตรวจบันทึกประชุม 

                  (   นายสักการ      ณิยกูล     )  

                  ปลัดเทศบาลต าบลสันป่าตอง 
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